

**Trong thời buổi khó khăn này, cũng xin gửi lời Chúc Mừng Giáng Sinh  
Và xin gửi Quý Sếp, quý Thầy y và Quý đồng nghiệp 3 bài Suy Niệm cho 3 Thánh Lễ Giáng Sinh,  
và một bài cho Lễ Thánh Gia sau đây, như món quà nhỏ:**

**Lễ Giáng Sinh năm 2020**

**24 -25 Tháng 12 năm 2020**

**Suy Niệm 1**

**Mt: 1:18-25**

**LỄ VẴNG GIÁNG SINH**

Việc Chúa Giê-su giáng sinh làm Đấng Cứu Thế, vốn là một sự kiện lịch sử có thật do Ông Giu-se và Bà Maria, là một đôi vợ chồng hợp pháp Do Thái, xảy ra tại Be-Lem trong thời gian Hoàng Đế Cesare Augusttino ra lệnh kiểm kê dân số Do Thái và La Mã

Đấng thời vị c Con Thiên Chúa nhập thể làm người, cũng là một sự kiện Thiên Linh, do sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa

Sếp là Giuse đã đính hôn với Maria, mà thầy cô đột nhiên có thai, thì Giuse không chịu nổi, cho nên anh mới định lập tâm bỏ rơi Maria cách âm thầm, vì Ông là người công chính, nên đã không giận dữ mà tỏ cáo người yêu của mình.

Sự can thiệp kỳ diệu của Chúa là: Ngài cho Thiên Thần hiện đến với Giuse trong giấc mơ, mà báo anh đừng sợ, vì người yêu của Ông mang thai là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Đấng mà Maria sẽ sinh ra là Đấng Thánh của Thiên Chúa, là Đấng thiên hạ đời trông... Và Giuse đã bình an chấp nhận sự mệnh làm Cha Nuôi của Đấng Cứu Thế. Do vậy, ngày nay chúng ta mới có Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đấng Mẹ và Thánh Giu-se (Giê Su và Giu Se chung đồng nghiệp nhau một chút, rất nhiều người đồng ý). Cùng với Đấng Mẹ, Chúa Giê Su và cộng thể gia, chúng ta phải cảm ơn ông Thánh Giu Se lắm lắm.

**Suy Niệm 2**

**THÁNH LỄ LỄ RẴNG ĐÔNG**

**Phúc Âm Thánh Luca 2:1-14**

Chúa Giêsu giáng sinh là một Tin Vui Mừng vĩ đại cho toàn dân thiên hạ. Trong đêm đông giá lạnh tại cánh đồng Belem, vào giây phút Chúa sinh ra, thì Thiên Thần trên trời, cùng với nhóc cò và ánh sáng rực rỡ đã vang ca:

- Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an đời đời cho người lòng ngay.

Các Thiên Thần đã Loan báo cho nhóc kẻ chăn chiên: Ta báo cho các người một Tin Mừng, là: Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng trần. Người là Đấng Kitô, Chúa chúng ta.

- Trong bình cảnh vĩ đại này, Thiên Chúa đã chọn các mục đồng, là nhóc người nghèo đói và bé nhỏ nhốt, làm nhóc người trước tiên được nghe biết Tin Mừng, đấng thời cũng là nhóc người 'Thưa Sai' đầu tiên đem Tin Vui cho thiên hạ

Tôi vốn: Tôi có là một trong nhóc người nghèo đói và bé nhỏ nhốt được đón nhận Tin mừng, và được phúc mang Tin Vui này cho người xung quanh của tôi không?.

**Suy Niệm 3**

## THÁNH LỄ BAN NGÀY

### Phúc Âm Thánh Gioan 1:1-18

Ngọọi đã đờn nhà các gia nhân Ngọọi, nhờng các gia nhân đã không tiờp đón Ngọọi Sờ trái khoáy cờ a Mờu Nhiờm Giáng Sinh, là dù thiên hờ đã đời trông Đờng Cờu Thờ hờng ngàn năm, nhờng khi Ngọọi đờn, hờ đã không tiờp nhờn Ngọọi! Thánh Gioan đã nói: Ánh sáng đã chiờu trong u tời, nhờng u tời đã không tiờp nhờn Ánh Sáng, vì nó sờ ánh sáng tời sờ làm tiêu tan bóng tời!

Ngày nay, thờ gian đang đờy đờc bóng tời, đang tràn ngờp tời lời, nhờng bờ o đờn, nhờng giờ hình, nhờng thờ a hiờp che mờt dân chúng đờ trờ c lời cho phe nhóm, nhờng sát hời hài nhi vô tời, nời cờ quyờn phờ nờ, nhờng tai to mờt lờn giờ hình công giáo... đờu là nhờng bóng đen khiờp sờ Ánh sáng, nên hờ phời bách hời nhờng ai mang Ánh Sáng.

Tờ vờn: Trong tôi có che đờu mờt hình đờng nào cờ a nhờng thờ bóng tời đó không?

## Suy Niờm 4

### CHÚA NHỜ T LỜ THÁNH GIA

Ngày 27 tháng 12, 2020

### Phúc Âm thánh Lc 2:22-40

Ai cũng biờt gia đình là xã hời đờu tiên cờ a loài ngờọi. Ai lờy vờ gờ chờng đờu mờu tìm hờnh phúc. Ai cũng mong gia đình là tờ ờm yêu thờờng.

Nhờng tời sao ngày nay trên 50 phờn trăm gia đình đờ vờ (ờ Viờt Nam ta có lờ ít hờn, nhờng cũng không kém đau thờờng!). Tời sao đờn 60 phờn trăm gia đình bờ o hành? Tời sao sờ phờ nờ không muờn lờp gia đình ngày càng tăng? Tời sao sờ trờ em trờ thành nờm nhân trong xã hời ngày càng lờm?

Câu trờ lời là sờ tờ do quá trờn, sờ suy tôn khoái lờc ngày càng lờ liờu, ý niờm hy sinh cho ngờọi khác ngày càng mờt ý nghĩa, Đờc trong sờ ch cờ a đời sờng vờ chờng ngày mờt lu mờ, sờ đờn thân vờng bờn trong trách nhiờm mời ngày mờt khó tìm, hình ờnh mờt gia đình cha mờ đờn con cái đờn nhà thờ ngày mờt xa vờng, nhờng lờ cờọi trong thánh đờờng vờng bóng đờn đờn, nhờng bờ a cờm gia đình mời ngày mờt khan hiờm ....

Tờ vờn: Tôi có thờy mờt vài hiờn tờờng đó đang ờn hiờn trong gia đình tôi không? Lờ kính Thánh Gia có ý nghĩa gì cho tôi không? Tôi có thờ làm gì đờ làm cho gia đình tôi nên tờt hờn không???

(Lm Nguyờn an Ninh, 21 tháng 12, 2020)

-----